

ลุ้นกรม.ขึ้นภาษีเหล้า-บุหรี่

- สรรพสามิตขงเก็บเพิ่ม2ขา
- ย้ำใช้พร้อมกม.ใหม่16ก.ย.

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิต จะนำกฎหมายโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ในสินค้า 8 รายการ ได้แก่ สุรา ยาสูบ ไฟ เสนอให้ ครม.พิจารณาในวันที่ 12 ก.ย.นี้ เพื่อให้มีการประกาศบังคับใช้จริงได้พร้อมกัน พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ที่จะมียผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.นี้ หรือเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืน 1 นาฬิกาของคืนวันที่ 15 ก.ย. เป็นต้นไป โดยในพ.ร.บ.ฉบับใหม่ จะเป็นการปฏิรูปการคำนวณ และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใหม่ทั้งหมด โดยรวมกฎหมายสรรพสามิตจากที่มีอยู่ 7 ฉบับรวมเป็นฉบับเดียว เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมกับผู้ประกอบการทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ก่อนหน้านั้น กรมสรรพสามิตได้เสนอให้ ครม.พิจารณาโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ไปแล้วจำนวน 13 สินค้า กับ 4 บริการ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจทานจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในสัปดาห์นี้ และเมื่อรวมกับภาษีใน 3 สินค้าที่จะเสนอ ครม.ในรอบนี้ก็จะมียอัตราภาษีครบถ้วนในทุกรายการ โดยยืนยันว่าการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ไม่ได้ทำให้ผู้ประกอบการที่เคยเสียภาษีอยู่แล้วกระทบมากนัก ยกเว้นกลุ่มที่เสียภาษีไม่ถูกต้องอาจได้รับผลกระทบมากกว่า ส่วนการเก็บภาษีใหม่ๆ อย่างเช่น ภาษีค่าความหวาน ก็มีระยะเวลาให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัวได้ถึง 2 ปีเพื่อบรรเทาผลกระทบให้

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำหรับการพิจารณาอัตราภาษี



สมชาย พูลสวัสดิ์

บาป โดยเฉพาะสุรา และยาสูบแบบใหม่ กรมสรรพสามิตจะมีการจัดเก็บภาษีทั้ง 2 ขา จากเดิมที่เลือกเก็บเพียงขาใดขาหนึ่งซึ่งเสียมากที่สุด โดยแนวทางใหม่จะเก็บทั้งภาษีตามความฟุ่มเฟือย หรือตามราคาจำหน่าย ซึ่งทำให้สินค้าที่มีราคาขายแพงต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าสินค้าราคาถูก และอีกขาหนึ่งจะเป็นการเก็บตามปริมาณที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ยาสูบที่มีนิโคตินต่ำ ต่อมาหากก็จะถูกเก็บภาษีแพงกว่าที่มีปริมาณนิโคตินต่ำ

ทั้งนี้หลังจากที่โครงสร้างภาษี

บาป หรือสุรา ยาสูบผ่าน ครม.แล้ว

คาดว่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาในคืนวันที่ 15 ก.ย.

หรือช่วงเช้าของวันที่ 16 ก.ย.

เพื่อต้องการดูแลไม่ให้ตลาด

เกิดความแตกตื่น หรือมีความ

ได้เปรียบเสียเปรียบกันในการ

กักตุน ส่วนภาษีอื่นที่ผ่าน ครม.

ไปก่อนหน้าก็น่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ช่วงกลางสัปดาห์นี้

และทั้งหมดจะบังคับใช้พร้อมกันเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของคืนวันที่

15 ก.ย. เป็นต้นไป โดยเริ่มเก็บภาษีใหม่นับจากเวลาสินค้าที่ออกจาก

โรงงานผลิต หรือหากเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ก็จะนับจากเวลาที่ผ่านด่านศุลกากรเข้ามา

ก่อนหน้านั้นกรมสรรพสามิตได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ

พร้อมรายงานสถานการณ์การกักตุนสินค้า เพราะกฎหมายฉบับใหม่จะมี

การปรับโครงสร้างการเก็บภาษีครั้งใหญ่ ทั้งฐานคำนวณภาษีจากราคาหน้า

โรงงานอุตสาหกรรม และราคาหน้าเข้าซีไอเอฟ มาเป็นราคาขายปลีก

แนะนำ รวมถึงมีปรับขึ้นลงภาษีแต่ละสินค้าให้เกิดความสมดุล รวมทั้ง

ยังเป็นกรณีดำเนินการตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้พบว่าไม่มี

การกักตุนสินค้าอย่างมีนัยสำคัญ และเชื่อว่าผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้อง

ต้องกักตุนสินค้า เพราะกฎหมายฉบับใหม่ไม่ได้สร้างภาระให้กับผู้

ประกอบการและประชาชนมากนัก แต่ต้องการสร้างความโปร่งใส

เป็นธรรม ยกเว้นผู้ประกอบการบางรายที่ไม่เคยถูกเก็บภาษี

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 11 กันยายน 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24805

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 72.44 Ad Value: 159,368

PRValue (x3): 478,104

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ล้นครม.ขึ้นภาษีเหล้า-บุหรี่ สรรพสามิตชงเก็บเพิ่ม2ขา ย้ำใช้พร้อมกม.ใหม่16ก.ย.

มาก่อน

ด้านนายกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ประธานคณะกรรมการภาษีและกฎระเบียบของสภาหอการค้าไทย กล่าวว่า พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ที่กำลังจะใช้ได้ เปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยตลอด ดังนั้นเชื่อว่าส่วนใหญ่จะเข้าใจไม่มีการกักตุน รวมทั้งจะไม่กระทบกับผู้ประกอบการเพราะได้ให้เวลาปรับตัว.